

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี พ.ศ. 2550

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2550 (รอบปีการศึกษา 2549) ไปแล้วนั้น QA NEWS ขอนำสรุปผลการประเมินของแต่ละหน่วยงานมาเสนอ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ตามแนวทางของ สกอ. ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบเอกสารหลักฐานระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2550) โดย รศ.ดร.สพสันต์ อุตกฤษญู เป็นประธาน ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์ ผศ.สรกานต์ ศรีทองอ่อน ผศ.นรินทร์ ศรีดอกไม้ เป็นกรรมการ นางนันทนา เฉลยจรรยา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ผลการประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (1.61 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) เมื่อพิจารณาในมิติต่าง ๆ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองด้านบริหารจัดการ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการและผลผลิต/ผลลัพธ์มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (1.67 และ 1.62 ตามลำดับ) แต่ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้ายังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. (1.43) สำหรับผลการประเมินในภาพรวม พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีการนำแนวคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนงบประมาณ และการจัดสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมและการบริการนักศึกษา การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีความตื่นตัวในการทำงาน มีการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ

อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานค่อนข้างจำกัด ดังนั้นควรประสานงานกับสถาบันในการบริหารจัดการพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและควรจัดการประเมินโครงการ/แผน/กิจกรรมอย่างเป็นระบบและควรเน้นการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการเรียนการสอน อีกทั้งควรให้เชื่อมโยงและสามารถบูรณาการกับงานบริการวิชาการ นอกจากนี้ควรเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน

ด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปตามแผน และให้ความรู้แก่นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากขึ้น

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 โดย ผศ.นิพนธ์ ศิริศักดิ์ เป็นประธาน นางสาวนงเยาว์ ชูสุข นางสาวปิยะรัชต์ กุลเมธี ผศ.สุริยทัษ สุปัญญาพงศ์ เป็นกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ นางสาวจิตติมา จันทเวช และนางสาวลักขณา ยันประเสริฐ

ผลการประเมิน พบว่า ในภาพรวมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการแก่นักศึกษา และหากพิจารณาในภารกิจหลัก พบว่า มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งมีการนำผลการประเมินการสอนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารย์อย่างเพียงพอ ด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีความเห็นว่าคณะควรจัดระบบการประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ในแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีความชัดเจนให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น การประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ การประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้คณะควรเร่งรัดในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2550

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ตามแนวทางของ สกอ. ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 โดย ผศ.นิพนธ์ศิริศักดิ์ เป็นประธาน นายมนทล แสงประไพพิทย์ นายชูชีพ เขียวอุบล ผศ.สุริโยทัย สุบัญญัติพงศ์ เป็นกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ นางสาวจิตติมา จันทเวช และ นางสาวลักขณา อันประเสริฐ

ผลการประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2549 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (2.00 จากคะแนนเต็ม 3) เมื่อพิจารณาในมิติต่าง ๆ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมองด้านบริหารจัดการ พบว่า ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการอยู่ในระดับดี (2.43) ตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยนำเข้า และ ผลผลิต/ผลลัพธ์มีผลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. (1.43 และ 1.50 ตามลำดับ) สำหรับผลการประเมินในภาพรวม พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นคณะใหม่และมีบุคลากรจำนวนไม่มากนักทำให้การบริหารจัดการและการดำเนินงาน ทั้งด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้/สังคมแห่งการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษา และการเงินมีความคล่องตัว

อย่างไรก็ตามคณะควรพิจารณากำหนดมาตรการ/แผนงาน เพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนำเข้า เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ และนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และเชิงพาณิชย์ต่อไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2550 โดย รศ.สมปอง มากแจ่ง เป็นประธาน รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ นางพัชรี คูวิจิตรจากรุ นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการ และนางกุศลสิน บัวแก้ว ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

ผลการประเมิน พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการกำหนดนโยบายและแผนที่ครอบคลุมพันธกิจ และ ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. โทร. 1105, 1123

วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาซึ่งมีการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จริงแก่นักศึกษารวมทั้งการสนับสนุนด้านวัสดุฝึกเพื่อจัดทำชิ้นงานประกอบการเรียนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้วิทยาลัยมีความพร้อมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การทดสอบ การตรวจสอบหรือการให้คำปรึกษา เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยควรพิจารณาหาแนวทางต่อผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินทั้งทางด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งควรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้ทำผลงานด้านการวิจัยอย่างทั่วถึงและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทำวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติของบุคลากรและวิทยาลัย และควรจัดฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือการผลิตสื่อให้กับอาจารย์ผู้สอน และเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินการสอนไปใช้อย่างเหมาะสม ควรพิจารณาแยกการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ระหว่างวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ และห้องทดลอง และจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ในรายวิชาฝึกปฏิบัติพื้นฐานเพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ์ควรปรับการเขียนผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งควรตรวจสอบการอ้างอิงเอกสารควบคู่กันไปด้วย



อบรมเลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. จะจัดการอบรมหลักสูตร เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่จะทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำหน้าที่เลขานุการฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์